



ดอนขังใหญ่

PETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

เมืองไทย แคว้นราชภัฏราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2552



ผศ.ดร.วิภา อดิสราน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปฐมนิเทศน์กศศทว.ใหม่และราชภัฏวิบูลย์มอบเข็มตราพระราชกฤษฎีกา แก่บัณฑิตกศทว.ใหม่
ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาที่อบอุ่นและมีการพัฒนาท้องถิ่น



คณะกรรมการนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552
 ณ ห้องประชุม อาคารเรียน 515 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



ดร. นริศ ก้อนเงิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 เป็นประธานในการประชุมและพิธีมอบ
 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารเรียน 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
 ณ บริเวณศาลาหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีเปิดการปฐมนิเทศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน 1,987 คน โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

ต่อจากนั้น ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ บรรยายเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ บรรยายในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช บรรยายเรื่องการรักษาคุณภาพการศึกษา และ พ.ต.ท. พิเศษศักดิ์ ชินเทศ พนักงานสอบสวนสัญญาบัตร 2 สถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยาย



ต่อจากนั้น ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ บรรยายเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ บรรยายในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช บรรยายเรื่องการรักษาคุณภาพการศึกษา และ พ.ต.ท. พิเศษศักดิ์ ชินเทศ พนักงานสอบสวนสัญญาบัตร 2 สถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยาย

กองบรรณาธิการ



อ่านตอนยิ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308

<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม
ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง
รศ.ยศ ชีระเดชพงษ์
อ.สาโรช เพ็ญบัวขาว
ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ



บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญจิกา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน



เรื่องการแข่งขัน

ส่วนช่วงท้ายของการปฐมนิเทศเป็นการแสดงดนตรีจากวง Holiday และ การแสดง (ลิเก) ต้อนรับน้องใหม่ Amazing PBRU

การปฐมนิเทศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เป็นการให้นักศึกษาใหม่รวมกิจกรรมฐาน จำนวน 12 ฐาน (เปิดประตู...สู่รั้วมหาวิทยาลัย) มีดังนี้

ฐานที่ 1 พันธมิตรน้องพี่ เขียวเหลือง เป็นกิจกรรมนันทนาการ มุ่งเน้นการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ฐานที่ 2 คุณธรรมนำชีวิต - ชมวีดิทัศน์คุณธรรมนำชีวิต เกมส่ส่งเสริมคุณธรรม

ฐานที่ 3 สำนักท้องถิ่นแดนดินถิ่นวัฒนธรรม - ชมวีดิทัศน์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฐานที่ 4 ไตรมดงตาล - กิจกรรมนันทนาการมุ่งเน้นการสร้างภาวะผู้นำ

ฐานที่ 5 แหรงเรียนรู้ IT - แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

... อ่านต่อหน้า 3

ต่อจากหน้า 2 ...



ฐานที่ 6 ฟ็องร้องเพลงมหาวิทยาลัย - สอนน้อง
ใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ฐานที่ 7 ใจเกินร้อย - แนะนำกฎระเบียบต่าง ๆ
เกี่ยวกับนักศึกษาและกิจกรรมนันทนาการ

ฐานที่ 8 เรียนแบบนี้พี่ชอบบอก - แนะนำการเรียน
การแบ่งเวลา และการดำเนินชีวิตระหว่างเรียน

ฐานที่ 9 ก้าวแรก - กิจกรรมนันทนาการ

ฐานที่ 10 สาน สร้าง สุข - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย

ฐานที่ 11 ชมรม .. รอน้อง - แนะนำชมรมต่าง ๆ เพื่อ
ชวนน้องเขารวมชมรม



ขอเชิญคณาจารย์ลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 คน
ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2552
เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานอธิการบดี



ฐานที่ 12 กิจกรรมดีดีที่น้องต้องรู้ - แนะนำขั้นตอน
และความรู้เกี่ยวกับ กยศ.

การประชุมนิเทศในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ช่วงเช้า
นักศึกษาใหม่ทุกคนพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าคณะที่ตนเอง
สังกัด พี่ Staff ของแต่ละคณะนำนักศึกษาใหม่เข้าห้อง
ประชุมเพื่อชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย วีดิทัศน์แนะนำ
หน่วยงาน วีดิทัศน์พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
และนายกสภามหาวิทยาลัยให้ออวาท และคณบดีกล่าว
ต้อนรับและให้ออวาท

เวลา 12.30 น. เป็นการเล่าประสบการณ์จากศิษย์เก่า
ได้แก่ นายสังเวียน อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโตนดหลวง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และนาย
เทอดเกียรติ เครือวณิชธรรม ผู้จัดการส่วนหน้าโรงแรม



เมทวาลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ต่อจากนั้นจึงเป็น
พิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร โดย
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผู้บริหาร และตัวแทน
คณาจารย์แต่ละคณะ กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรม ฟ็อง
ร้องเพลงมหาวิทยาลัยเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับกิจกรรม
การประชุมนิเทศ ทั้ง 3 วัน

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



การแข่งขันกีฬาเพาะกาย - ฟิตเนส รอบคัดเลือกภาค 2 จังหวัดเพชรบุรี

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาเพาะกาย-ฟิตเนส จังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย-ฟิตเนส คัดเลือกภาค 2 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ



นักกีฬาทั้งหมด 6 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และเพชรบุรี ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันจำนวน 15 คน โดยมีอาจารย์ณรงค์



วงศ์พานิช อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้จัดการทีม ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกาย - ฟิตเนส เพื่อเป็นตัวแทนภาค 2 ไปร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ณ จังหวัดตรัง

ขอเชิญนักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 ทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษา**อาจารย์ปริญญา อุดมทรัพย์** จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 4
2. มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
3. ครอบครัวมีฐานะยากจน
4. มีความประสงค์จะนำทุนการศึกษาไปใช้เพื่อการศึกษโดยตรง
5. ไม่เป็นนักศึกษาเงินกู้ กยศ.และ กรอ. หรือจากทุนอื่น ๆ

นักศึกษาที่สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1-16 มิถุนายน 2552 ณ กองพัฒนานักศึกษา โดยจะดำเนินการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารองค์การนักศึกษา และประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 รายงานตัวในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

ทุนการศึกษา**รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช** จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

2. มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป
3. ครอบครัวมีฐานะยากจน
4. มีความประพฤติดี

นักศึกษาที่สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-16 มิถุนายน 2552 ณ กองพัฒนานักศึกษา โดยจะดำเนินการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารองค์การนักศึกษา และประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 รายงานตัวในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี

2. ครอบครัวมีฐานะยากจน
3. ไม่ได้รับสิทธิในการเป็นนักศึกษากองทุน กยศ.
4. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ

นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2552 ณ กองพัฒนานักศึกษา ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารองค์การนักศึกษา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 ประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 และรายงานตัวในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา

มรภ.ลำปาง ศึกษางานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรี



ดร.จารึก ชุกติติกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะ ร่วมต้อนรับคณาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อาจารย์ปกรณ์สันตกิจ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และคณะ จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ได้แนะนำคณะและการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์แนวคิด และการบริหารงานของคณะ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของคณะศึกษาดูงานทางด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกในการประกันคุณภาพทางการจัดการศึกษาต่อไป



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2552



เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.00 - 14.30 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชั้น 2) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์พันธกิจกิจกรรมในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ใน

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2552 ให้บุคลากรของคณะได้รับทราบและความร่วมมือในการทำกิจกรรมนั้น ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งเพื่อรับทราบแนวทางการทำงานของคณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยมี ผศ.อุทัย พงษ์รัตมี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยายเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และอาจารย์

สุกัญญรัตน์ คงงาม บรรยายเรื่องการประเมินผลตามสภาพจริง มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน พิธีปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ

ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะมีความเข้าใจในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถจัดทำแผนการสอน มีเทคนิคการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้อะไรก็ได้และพัฒนาผู้เรียนได้



สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จัดโครงการอบรมแก่แกนนำชุมชน

รศ.มยุรี วัดแก้ว อ.ป้อม กิมวังตะโก และคณะกรรมการสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามและประเมินผลตามแผนแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของบุคคลที่เป็นแกนนำการพัฒนาในระดับตำบล ในการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาที่ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการวางแผนและดำเนินงานของชุมชน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมามีทั้งนี้ได้มีแกนนำการพัฒนาตำบลสุภาวะจากตำบลทาโคย ตำบลแก่งกระจานและตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมจำนวน 45 คน ณ ริมน้ำแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน การอบรมได้เสร็จสิ้นและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ด้วยดี



ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 27 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วิทยาเขตบ้านไร่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา 2 คณะ



มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี เป็นวิทยากรบรรยาย ต่อจากนั้นจึงนำคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ของเทศบาลตำบลนายาง เรื่องแนวทางการพัฒนาชุมชนและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ภาษาจีนสัปดาห์ละคำ

远离毒品!

อ่านว่า : เหวี่ยน หลี ตู ผิน

แปลว่า : อย่าทดลองยาเสพติด



ความก้าวหน้า MOU ระหว่าง มรภ.เพชรบุรี กับ สพท.ประจวบฯ เขต 1



ผศ.พจนารถ บัวเขียว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญาและเป็น ที่พึ่งของท้องถิ่น และพัฒนาการจัดการ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีจึงได้ร่วมมือกับสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการร่วมกันพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระที่สอน ไม่ตรงกับวิชาเอก-โท และความถนัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมี **ดร.สมเกียรติ ขอบผล** รองเลขาธิการ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา จากผลการ ดำเนินงานมาระยะหนึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 **นายสมชาย แสงสุวรรณ** และ รองผู้อำนวยการ **นายไพรัช มณีโชติ** ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาการจัดทำโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี **ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** อธิการบดี **ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง** รองอธิการบดี และ **ผศ.พจนารถ บัวเขียว** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุม โดยในหลักการเบื้องต้นจะจัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอก ในเรื่องของเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน การสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูที่สอน ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยท่านอธิการบดีเห็นสมควรให้เร่งดำเนินการภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะได้สำรวจจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วม โครงการดังกล่าว และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะได้หารือกับผู้เกี่ยวข้อง กำหนดหลักสูตรในการอบรมเพื่อจัด อบรมต่อไป ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญเข้าอบรมและประชุมทางวิชาการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งเรื่องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การเข้าอบรมและประชุม ทางวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สมาคมนักวิจัย จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง” ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ar.or.th หรือ โทร.0-2579-0787,0-2942-7522

2. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประเพณี“สตรีศึกษา” ครั้งที่ 9 และ“เยาวชนศึกษา” ครั้งที่

2 ในหัวข้อ“สตรีและเยาวชนศึกษากับการสร้างบ้านแปงเมือง” ในระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม บุญชูโรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สนใจติดต่อสำนักงาน โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา โทรศัพท์ 0-2613-3150-1 โทรสาร 0-2224-9420

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนระดับปรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 3 อาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน มี รศ. เทือน ทองแก้ว และ



รศ.ทรรคนิย์พรรณ อุดมเวช เป็นวิทยากรบรรยาย มีคณาจารย์ที่สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก นับเป็นนิมิตหมายอันดีว่า ในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมีคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

ภาษาไทยจัดปฐมนิเทศ และรับขวัญนักศึกษาใหม่

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, 4 และ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดงานปฐมนิเทศและรับขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 สาขาวิชาเอกภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ (129) โดยมี ผศ. ดร.สุทัศน์ นาคจัน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ผูกข้อมือรับขวัญ ให้โอวาท กล่าวต้อนรับของคณาจารย์และรุ่นพี่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของรุ่นพี่กับรุ่นน้องแบบชาวสาขาวิชาภาษาไทย



โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6

โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6 โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดทำสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. เพื่อช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และช่วยส่งเสริมกำลังซื้อของข้าราชการให้สามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้

เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ ที่เป็นสมาชิก กบข. หรือไม่เป็นสมาชิก กบข. แต่อยู่ภายในสังกัดเดียวกันกับสมาชิก กบข.

วงเงินให้กู้

ไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร หรือห้องชุดตามวัตถุประสงค์ การขอกู้เงินแต่ละประเภท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่างก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน เงินผ่อนชำระเป็นอัตราคงที่ตามสัญญา โดยเงินงวดไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ

ระยะเวลาการกู้

ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ แล้วแต่ระยะเวลาโดยยาว

หลักประกันในการขอกู้เงิน

เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้อง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 = 3.99%

ปีที่ 2 = MRR - 2.25%

ตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา = MRR - 1.25

การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00

การชำระหนี้เงินกู้ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ต้องทำข้อตกลงกับธนาคาร และทำหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร

กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญา กู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของวงเงินกู้ตามสัญญา

การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ ธนาคารจะยกเลิกการใช้สิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคารในกรณีดังนี้

กรณีผู้กู้ (ยกเว้น ข้อ 10.) มีหนี้ค้างเมื่อครบกำหนดชำระแล้ว (DPD) เกิน 90 วัน

กรณีผู้ได้รับสิทธิต่อตาม ข้อ 10. มีหนี้ค้างเมื่อครบกำหนดชำระแล้ว (DPD) ตั้งแต่ 45 วัน ขึ้นไป

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน

ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ระยะเวลาสิ้นสุดในการทำนิติกรรม ผู้ที่ยื่นคำขอกู้เงินภายในกำหนดตามข้อ 12. จะต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 มิฉะนั้นจะถือว่า **สละสิทธิ** ในการกู้เงินตามโครงการ

สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพระราม 9 สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักงานสาขามิภาคทุกแห่ง หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์** หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000

ภาษาไทยจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลา

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นห้อง 4 และห้อง 5 จำนวน 52 คน ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2551 ณ ห้องประชุมรัตน อาคาร 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-16.00 น. และในช่วงเย็นของวันเดียว



กันนี้ได้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่นักศึกษาทั้งหมด ณ บริเวณลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์ ฯ โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจัน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ SOA and Web Services



เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์กายทิพย์ โอชะกะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถาปัตยกรรมเชิงปฏิบัติการ และเว็บเซอร์วิส Services Oriented Architecture and Web Services” ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 315 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการใช้งาน การสร้างข้อมูลด้วย หลักการของ SOA และ Web Services แก่นักศึกษาและอาจารย์ภายนอก รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สนใจนำไปใช้ในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์

โดยใช้แนวคิดของโครงสร้างของธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งมาจากแนวคิด และอิทธิพลที่เรียกว่า “รูปแบบเป็นผลมาจากการใช้งาน” ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมและใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ในหลายองค์กรอย่างแพร่หลาย

ในการนี้ทางคณะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ชนิตา เครือไวศยวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม

